



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

ด้วยรัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ส่วนราชการจะต้องกำหนดมาตรการ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ส่วนราชการมีคุณธรรม ความโปร่งใส และปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยกำกับติดตามให้การปฏิบัติราชการดำเนินไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อแสดงเจตนาความมุ่งมั่นและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. บุคคลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

๒. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ขององค์กร

๓. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ต้องไม่เสนอว่าจะทำสัญญาให้สัญญาว่าจะทำให้หรือรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด จากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมและทำให้ราชการเสียผลประโยชน์ไป

๔. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกรูปแบบ เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดดังกล่าว จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวาณิช แซ่ลิ่ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว